



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. กษ.โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกรโต7.98%เชื่อขยายตัวทั้งปี/กระตุ้นศก.ฐานราก	สยามรัฐ
2. 2 ปีโซนนิ่งสินค้าเกษตรตันรายได้ต่อไร่ต่อปีพุ่ง	กรุงเทพธุรกิจ
3. เกษตรฯขยายผลเคลื่อน15โครงการ วางแนวทางแผนงบฯปี'62	แนวหน้า
4. ดึงภาครัฐไม่บูรณาการทำงาน ทำระบบจัดการปาล์มไม่พร้อม	แนวหน้า
5. ปีกตุ๋นอย่าเกลียดทหาร หอบกรม.สัญญาได้ สั่งให้ปลูกมะพร้าว!	เดลินิวส์
6. คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม	ข่าวสด
7. คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว: กล่องดวงใจ	ไทยรัฐ
8. อุ้มวิสาหกิจบ้านเขากลาง เกษตรฯเร่งช่วยแก้ปัญหาหนี้-หนุนพัฒนาข้าวสังข์หยด	แนวหน้า
9. 30ปีเดินตามรอยเท้าพ่อ'วิวัฒน์ ศัลยกำธร'กับความหวังของเกษตรกร	คม ชัด ลึก
10. สก๊อปพิเศษ: เกษตรฯประกาศขับเคลื่อนดัน'ปลากัด'สัตว์น้ำประจำชาติ	สยามรัฐ
11. สภาพ บานปลาย ฐานที่มา "ประยุทธ์ 5" กับ การคาดหวัง	ข่าวสด
12. คอลัมน์ ข่าวลึก ปมลับ: ครม.ประยุทธ์ 5 เต็มเครดิต ชื่อเวลากลับ'รมต.ป้ายแดง'	ผู้จัดการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : กษ.โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกรโต7.98%ซื้อขายตัวทั้งปี/กระตุ้นศก.ฐานราก

วันที่ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 23587 หน้า : 8(ล่างขวา)

กษ.โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกรโต7.98% ซื้อขายตัวทั้งปี/กระตุ้นศก.ฐานราก

กทม.: **ดร.วิณะโรจน์** ทรัพย์สงสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกรสะท้อนจากดัชนีรายได้เกษตรกรในรอบ 10 เดือน ปี 2560 (ม.ค.-ต.ค. 2560) อยู่ที่ระดับ 156.50 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค. 2559) ร้อยละ 7.98 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.69 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ยางพารา และผลไม้ โดยภาพรวมรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนมาตรการภาคการเกษตรต่างๆ ตามนโยบายยกกระดาน A4 ในการกระตุ้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก สะท้อนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่โดยใช้รูปแบบประชารัฐ การจัดทำแผนบริหารการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร เกษตรแบบแปลงใหญ่

และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแผนที่ Agri-Map ซึ่งก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกในภาคเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตรอีกด้วย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลจากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับประรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าวในเบื้องต้น แผนการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพในปีนี้ได้ส่งผลให้การเพาะปลูกทำได้มากขึ้น และยังมีน้ำต้นทุนเหลือมากพอสำหรับการทำเกษตรในฤดูแล้งปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ภาคเกษตรในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 2 ปีโซนนิ่งสินค้าเกษตรดันรายได้ต่อไร่ต่อปีพุ่ง

วันที่ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10659 หน้า : 6(ล่างขวา)

2 ปีโซนนิ่งสินค้าเกษตร ดันรายได้ต่อไร่ต่อปีพุ่ง

กรุงเทพธุรกิจ ● เพื่อบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา

โดยสนับสนุนให้“เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของดิน” แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสมผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลที่ได้พบว่า เกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และขยายผลจนถึงปี 60

วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ซึ่งมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

ทั้งนี้ สศก. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และอุทัยธานี ในช่วงเดือนมี.ย. 2560 และของปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด ในช่วงเดือนส.ค. 2560 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า

ปีงบประมาณ 2559 ได้ปรับเปลี่ยนการผลิตทั้งสิ้น 32,618 ไร่ ในพื้นที่ 49



“**ขับเคลื่อนโครงการต่อไป จะส่งเสริมผลิตสินค้าที่ได้ผลตอบแทนระยะสั้นควบคู่กับผลตอบแทนระยะกลาง**”

วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

จังหวัด เกษตรกรจำนวน 10,502 ราย โดยในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 3,930 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 950 ราย เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 28.7 ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ย 7,303 บาทต่อไร่ต่อปี

เพิ่มจากเดิมที่มีผลตอบแทนสุทธิรวม 3.4 ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ย 864 บาทต่อไร่ต่อปี โดยมีผลตอบแทนสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 25.4 ล้านบาทต่อปี เฉลี่ย 6,463 บาทต่อไร่ต่อปี จากสินค้าชนิดใหม่ที่ผลิตได้แก่ การทำเกษตรผสมผสาน 2,220 ไร่ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,470 ไร่ การผลิตอ้อยโรงงาน 145 ไร่ ปลูกหม่อน 55 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 ไร่ และเลี้ยงปลา 10 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก

ปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 157,701 ไร่ ในพื้นที่ 53 จังหวัด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30,444 ราย ประกอบด้วย อ้อยโรงงาน 88,132 ไร่ เกษตรผสมผสาน 38,287 ไร่ พืชอาหารสัตว์ 20,767 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 5,427 ไร่ มันสำปะหลัง 2,439 ไร่

ประมาณ 2,061 ไร่ และหม่อน 588 ไร่ ทั้งนี้จากการประเมินผลในเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต ได้ทราบถึงความเหมาะสมของการผลิตในพื้นที่ตนเอง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการผลิตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สศก. จะทำการประเมินผลลัพธ์ของโครงการปีงบประมาณ 2560 อีกครั้งในช่วงเดือนพ.ค. 2561 และจะนำเสนอผลการประเมินให้ทราบต่อไป

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไปจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น เช่น พืชผักสวนครัว ปลูกสัตว์เกษตรผสมผสาน ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะกลาง เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่โครงการปี 2559-2561 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมระหว่างรอผลผลิตจากพืชหลักซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางรายได้และลดความเสี่ยงให้เกษตรกรไม่หันกลับไปผลิตสินค้าชนิดเดิม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : เกษตรฯขยายผลเคลื่อน15โครงการ วางแนวทางแผนบฯปี'62เร่งเครื่องสู่เป้าหมาย'4.0'

วันที่ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 13368 หน้า : 8(กลาง)

เกษตรฯขยายผลเคลื่อน15โครงการ

วางแนวทางแผนบฯปี'62เร่งเครื่องสู่เป้าหมาย'4.0'

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ขยายผลแผนงานโครงการต่อเนื่อง เร่งเครื่องสู่เป้าหมายเกษตร 4.0

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการยกระดับคนและการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 โดยมีเป้าหมายบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี Demand และ Supply สมดุล มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพ ราคา และจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป โดยมุ่งเน้นการดำเนินการแผนงานโครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 15 แผนงาน พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคง โดยให้ความสำคัญเรื่องเกษตรแบบแปลงใหญ่ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรโดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Zoning by Agri-Map ตลอดจนการจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดแรงงานของภาคเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามา ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยนำแผนงานโครงการในปี 2560-2561 มาขยายผลต่อเนื่องสู่เป้าหมายให้เร็วขึ้น



วิเศษโรจน์ ทรัพย์สังข์สุข

นายเลิศวิโรจน์ ทรัพย์สังข์ สุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินงานตาม นโยบาย Smart Agricultural Curve

มีแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 3) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ 5) นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 15 โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่

- 1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- 3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- สินค้าเกษตร 4) Zoning by Agri-Map
- 5) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- 6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
- 7) ธนาคารสินค้าเกษตร
- 8) เกษตรอินทรีย์
- 9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- 10) การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 11) พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
- 12) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
- 13) ตลาดสินค้าเกษตร
- 14) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) และ
- 15) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นที่จะผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยนำ Zoning by Agri-Map มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน การเพิ่มความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การส่งเสริมสร้างตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตรในเรื่องของการแปรรูป เป็นต้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : ดึงภาครัฐไม่บูรณาการทำงาน ทำระบบจัดการปาล์มไม่พร้อม

วันที่ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 13368 หน้า : 8(ล่างขวา)

ดึงภาครัฐไม่บูรณาการทำงาน ทำระบบจัดการปาล์มไม่พร้อม

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากผลวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลงประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่าลดลงร้อยละ 2.42 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นรวมถึงปาล์มน้ำมัน โดยลดลงเนื่องจากภาวะการค้างชำระสต็อกและสต็อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับสถานการณ์ของปาล์มน้ำมันนั้นส่วนด้วมองว่า ระบบการจัดการยังไม่พร้อม ด้วยหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ต่างๆ ยังไม่บูรณาการงานเข้าด้วยกันเช่น ฐานข้อมูลพื้นที่ , ผลผลิต , ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) หากไม่รู้ข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ชัดเจนแน่นอน พอจะนำไปใช้การจัดการจะเป็นปัญหา เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องและไม่เป็นระบบ เช่น การนำน้ำมันปาล์มไปใช้ในส่วนพลังงานสำหรับการผลิตน้ำมันดีเซล B5 หรือ B7 อย่างไรให้เหมาะสมกับสต็อก CPO เป็นต้น

ในส่วนการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ..... เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ประเด็นที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะนำเสนอที่สำคัญสุดคือมาตรา 14 ในส่วนของอำนาจหน้าที่ ซึ่งเดิมแล้วสภาเกษตรกรฯ ได้เขียนไว้ในฉบับร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ..... ว่าคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ แต่ในร่างพ.ร.บ.ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมีแค่ส่วนของหน้าที่เท่านั้นไม่มีอำนาจในการดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนประเด็นอื่นจะนำเสนอในหลักการ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรเรื่องการผลิตปาล์มน้ำมันต้องจัดการให้เป็นปาล์มคุณภาพและทำปาล์มที่ถูกหลักเพื่อการเพิ่มผลผลิตและปริมาณน้ำหนัก ถ้าตัดผลปาล์มสุกก็น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นราคาก็จะสูงตามไปด้วย

บิ๊กตัวอ่อนอย่าเกลียดทหาร

หอบกรม.สัญญาใจได้ สั่งให้ปลุกมะพร้าว!

“ประยุทธ์” ยันรัฐบาล
เร่งแก้ปัญหาหาคาดาลินค้า
เกษตรตก ลั่นสั่งตรวจ
สต็อก **◆ อ่านต่อหน้า 8**

๗
บิกตัว

□ ต่อจากหน้า 1



▲ **มือบื้อ...** จ.ท.สก็ดกับประชาชนหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา หลังฮือฮามุมและพยายามเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ระหว่างนำ กรม.สัญญาใจได้ ทำให้เกิดเหตุชุมนุมกันขึ้น จนเจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาด ควบคุมตัวแกนนำหลายคนไปดำเนินคดี

ขงทั้งหมดควอนชาวสวนของอำเภอออกมาประท้วง
ปล่อยให้คนวิ่งไปเกาะ ห่วงผิดกฎหมายแจ้งจัด
กรม.สัญญาใจ ไม่ได้ต้องการหาเสียงและปลุก
มะพร้าวทุกบ้านขายได้มีกำไรอย่างจริงจัง
ทหาร-ไม่ยอมให้ใครทำแตกแยก ชัวะหนุ่มชาว
ประมงบุกไว้อาลัยแก่กรรม ด้าน ปชป.ร้อง “มท.
1” สอบพฤติกรรม รองผู้ว่าฯ นครศรีฯ แสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ชาวสวนขงไม่มั่นใจ
เปลี่ยนตัว “รมว.เกษตรฯ” แล้วราคาขงจะสูง
ขึ้นหรือไม่ ด้าน “มิชัย” ยันส่ง ก.ม.ลูก 2 ฉบับ
สุดท้าย “ส.ส.-ส.ว.” ให้ สนช.ตามนัด 28 พ.ย.
นี้มั่นใจไม่มีปัญหาการทำงาน “สมชัย” ปิดตอบ
ปม กรธ.ขอความเห็นกฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว.
ชี้รวบรัด-ไม่มีเวลาศึกษา ยินยอมออกมาอย่างไร
ทำได้หมด ชัดรัฐบาลไม่ตั้งใจแก้กฎหมายท้องถิ่น
“เลขาฯ ปชป.” ยินแนวคิดส่วนตัว “นิพิฏฐ์”
2 พรรคใหญ่จับมือด้าน “บิกตัว” อยู่ยาว ชง 5
ข้อเสนอรับการเมืองควรวะท่อนรัฐบาล “เพื่อ
ไทย” เเบะทำไว้สมาชิกคนด้านจับมือ ปชป.

□ “บิกตัว” ถกกรม.สัญญาใจ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ทำ
อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
พร้อมคณะ ได้ออกเดินทางเพื่อไปตรวจราชการ
จ.ปัตตานี และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (กรม.สัญญาใจ) อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่
จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 2560
อนึ่งในวันที่ 30 พ.ย. เวลา 15.00 น.
เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลจะจัดเตรียม
สถานที่ให้ กรม. ชูคใหม่ถ่ายรูป และในเวลา

16.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นเวลาประมาณ
19.00 น. นายทจะนำ กรม.ชูดใหม่เข้าเฝ้าฯ
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
แล้วจึงกลับมาถ่ายรูปหมู่ที่ทำเนียบรัฐบาล

□ เจอปัญหาสภาพอากาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะ พล.อ.ประยุทธ์
พร้อมคณะ เดินทางถึงกองบิน 56 อ.คลองหอย
โข่ง จ.สงขลา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากแผนการเดิม
ที่จะลงสนามบินบ่อทอง (กองกำลังทางอากาศ
เฉพาะกิจที่ 9) จ.ปัตตานี เนื่องจากสภาพอากาศ
ไม่เอื้ออำนวย และลานบินของสนามบินบ่อทอง
ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้กำหนดเวลาการ
ลงพื้นที่จ.ปัตตานี ต้องล่าช้าออกไปประมาณ 1-2
ชั่วโมง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดย
รถยนต์มายังตลาดกลางปศุสัตว์ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในเวลา
11.00 น. เพื่อเป็นประธานเปิดตลาดกลาง
ปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ได้เยี่ยมชมตลาดและ
พบปะประชาชน รับฟังรายงานความก้าวหน้า
พื้นที่การลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมของภาค
เอกชนตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเมื่อคณะนายกฯมาถึง
ได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมชุด “ระบำลึงกา
สุกะ” ก่อนทำพิธีเปิดป้ายตลาดกลางปศุสัตว์ฯ

□ ปิดลงพท.หวังหาเสียง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวกับ
ประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน ว่า เป็น
การพบปะชาวใต้ที่ครั้งอย่างเป็นทางการ วันนี้
ไม่สามารถมาโดยเครื่องบินลงที่ จ.ปัตตานี ได้
ทำให้ต้องใช้เวลานาน ขอโทษประชาชนด้วย แต่
ตนรู้ดีว่าคนใต้รักอยู่แล้ว สำหรับการเดินทาง
มาครั้งนี้เพื่อต้องการทำความเข้าใจต่อนโยบาย
ของรัฐบาล ไม่ได้มาหาเสียง ในส่วนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็น 6 ภาค และมีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3
จังหวัด และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา ซึ่งยืนยันว่า
ให้ความสำคัญ

□ อ่อนอย่ารังเกียจทหาร

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำรัฐมนตรี
ที่ร่วมเดินทางมาด้วย เมื่อถึงการแนะนำตัว
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม นายทระบุว่าจะงานความมั่นคง
ในขณะนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และต่อไป เศรษฐกิจก็จะ
ตามมา และขออย่าไปเกลียด พล.อ.ประวิตร
เพราะบ้านเมืองจะได้มีแต่คนดี ๆ และขอ
อย่ารังเกียจทหาร เพราะเลือดสีเดียวกันทั้งนั้น
นอกจากนี้ ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติใดแต่มีสัญชาติ
ไทย ก็เป็นคนไทยทั้งสิ้น มีสิทธิเหมือนกัน จึง
ขออย่าให้ใครแบ่งแยก และแบ่งแยกไม่ได้ตาม

รัฐธรรมนูญ แม้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา แต่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จะขัดแย้งกันอีกไม่ได้แล้ว ไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ตาม ต้องร่วมกันให้ได้ ต้องไม่ให้ใครทำลายได้ เพราะเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้ได้ ส่วนวัฒนธรรมที่หลากหลายถือเป็นเสน่ห์ของไทย ไม่เหมือนต่างประเทศ ขออย่าอย่าสร้างความขัดแย้ง จะทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว

□ ให้ความสำคัญช่วยปช.

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยังเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยไม่มีอะไรกีดกันได้ โดยเฉพาะสื่อโซเชียล แต่สิ่งใดที่ถูกเผยแพร่ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็ต้องหยุด ทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้อยากใช้กฎหมายทุกตัว ตนยังรับฟังทุกความคิดเห็น และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชน แต่จะให้อย่างเดียวไม่ได้ จึงต้องทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และข้าราชการต้องพัฒนาตัวเอง ทั้งการจัดการ การใช้ช่างบประมาณอย่างคุ้มค่า ต้องตั้งเป้าหมายว่าให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เพราะที่ผ่านมามีปัญหาที่ซับซ้อนมานาน คนไม่ได้อะไรเสีย แต่ต้องมาทำความเข้าใจว่าจะเดินหน้าประเทศอย่างไร เพราะตอนนี้มีปัญหาหนักที่เข้ามาแทรกแซง มีทั้งเรื่องจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง คนยืนยันว่ารัฐบาลนี้ทำมาเยอะ แต่อาจยังไม่ถึงในตอนนี้ รัฐบาลนี้ทำเพื่อให้ประชาชนในภาคใต้ เข้มถึงทุกอย่างเหมือนคนภาคอื่น ๆ ก็พยายามจะเร่งรัดอย่างเต็มที่

□ ใช้ก.ม.อย่างเดียวน่าไม่ได้

“ส่วนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ นั้นจะเกิดหรือไม่ อยู่ที่เรารักษา เพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่ เราเป็นคนยุติทุกอย่างได้ จะใช้กฎหมายอย่างเดียวน่าไม่ได้ หากคนเป็นห่วงคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ถ้ายังพูด ยังทำ ก็ยังไม่สงบกว่าเดิม ทั้งที่มีเพียงคนส่วนเดียวที่สร้างปัญหา ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงต้องไม่ให้คนกลุ่มนี้ทำได้ ขณะที่ความแตกต่างศาสนานั้น ผมไปประเทศมุสลิม เขาเข้าใจรัฐบาลไทย และบอกว่ารัฐบาลทำถูกแล้วที่นอกจากเรื่องกฎหมายยังเน้นเรื่องการพัฒนา การช่วยเหลือเยียวยา ก็ต้องเร่งดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาอาจพูดคุยไม่เข้าใจ ผมยืนยันว่าจะต้องดูแลทั้งทหาร ตำรวจที่บาดเจ็บสูญเสีย และผู้ก่อความไม่สงบที่บาดเจ็บสูญเสียก็ต้องช่วยเหลือตามหลักมนุษยชนเช่นกัน เพราะเราต้องเดินตามกฎหมายของ

โลก” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

□ แนะนำอย่าคิดแค่เลือกตั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอให้อย่าคิดถึงแต่การเตรียมการเลือกตั้ง ถ้าจะเตรียมก็เตรียมได้ แต่ขอให้ทำเพื่อประชาชนก่อน ช่วยทำในสิ่งที่รัฐบาลทำให้เดินหน้าต่อไปได้ ถ้าอปท.อยู่ต่อ ก็ต้องช่วยกันทำ โดยคนไม่เข้าไปแทรกแซง ส่วนการเดินหน้าประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องของประชาชน โดยขอให้เลือกคนเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ทำงานตรวจสอบการทุจริต อย่าเลือกคนที่สัญญาไว้ เพราะเขาอาจทำได้ แต่คิดกฎหมายหรืออาจมีผลกระทบกับงบประมาณของประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เด็ก ๆ สมัยนี้หมกมุ่นกับหน้าตาตัวเองแทนที่จะกลัวอาการเจ็บป่วย แต่แบบนี้ก็เหมือนป่วยด้วยความกลัวว่าตัวเองไม่สวย ทั้งนี้ ทุกคนสวย แต่สวยอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอให้สวยด้วยความดี ที่ผ่านมารักษาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา แต่หิบบางสิ่งไม่ดี อย่างไรก็ตาม คนไม่เคยว่าใครมีแต่ชมชมว่าคนได้บ้าง ชี้ได้เมื่อภัยมา แต่คนไม่ใช้ภัยของท่าน และขอให้คิดถึงคนบั้นวันละนิดก็พอ

□ ยันแก้“ยางพารา”เต็มที่

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า เรื่องยางพาราต้องแก้ด้วยการปลูกในพื้นที่ที่ถูกตัดและต้องดูแลคนที่ปลูกด้วยพื้นที่ป่าหรือภูเขา คนยืนยันว่าแก้ปัญหาเรื่องยางพาราอย่างเต็มที่และไม่ยกเลิกเป็นข้อมูล ขณะเดียวกัน ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าการแก้ปัญหาต้องค่อยเป็นค่อยไป และต้องดูแลตลาดโลกด้วย นอกจากนี้ขอสั่งการให้ตรวจสอบสต็อกยางทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไร และต้องเร่งใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ยอมรับว่าสินค้าเกษตรราคาคต่ำลงจริง และต้องแก้ปัญหาต่อไป แต่ภาคอื่น ๆ เช่น การค้าขายที่ลดลงก็ต้องดูสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สั่งการให้ทุกกระทรวงร่วมมือกันใช้ยางพาราอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำที่เก็บน้ำไม่อยู่ หากไม่ทำ จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

□ ขออย่าออกมาประท้วง

“ขอให้เกษตรกรสวนยางพาราอย่าออกมาเดินขบวนประท้วงหรือออกมาวิ่งเพื่อเรียกร้องอะไรเลย รัฐบาลกำลังหาทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำอยู่ ทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางให้มากขึ้น ในด้านการคมนาคม ปลอ่ยให้ทุนแล้ววิ่งไปเถอะ พวกท่านไม่ต้องไปวิ่งประท้วง เดียว

จะผิดกฎหมายกันอีก” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

□ แนะนำหันมาปลูกมะพร้าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอให้ปลูกมะพร้าวทุกบ้าน เพื่อในวันหน้าจะขายได้และมีกำไร ปลูกไว้ไม่กี่ปีก็ได้แล้ว และกลายเป็นสมบัติให้แก่ลูกหลานได้ ทุกวันนี้เราผลิตไม่พอ แดร์รับจากต่างประเทศมาแปรรูป บางสวนเลิกทำก็ปล่อยมะพร้าวร่วงลงดิน เกิดปัญหาหนอนห้วดำ ตนขอสั่งการให้ตรวจสอบว่าบ้านใดเป็นต้นกำเนิดหนอนห้วดำ เพื่อจะสั่งปรับต่อไป และขอให้ทุกคนดูแลสวนด้วย

□ อนุชาขอประมงขึ้นเสียง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินพบปะพูดคุยกับประชาชน และจะไปเยี่ยมชมนิทรรศการปรากฏว่า นายภรณ์ยู เจริญ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดปัตตานี อาชีพทำประมง ได้ร้องเรียนนายกรัฐมนตรีว่าขอให้แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำประมงที่กำหนดให้ชาวประมงสามารถออกเรือไปทำประมงได้ปีละ 220 วัน ที่ถือว่าน้อยเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพประมงประสบกับภาวะขาดทุน จึงขอให้แก้กฎหมายเพิ่มจำนวนวัน ทั้งนี้ เนื่องจากนายภรณ์ยูได้พูดเสียงดังแข่งกับเสียงของนายกฯที่พูดผ่านไมโครโฟน ทำให้นายกรัฐมนตรีคิดว่านายภรณ์ยูขึ้นเสียงใส่ จึงควาดกลับไปด้วยความไม่พอใจว่า ไม่ควรมาขึ้นเสียงกับตน พูดดี ๆ ก็ได้ อย่างมากตน ตนพร้อมรับฟังปัญหา รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ แต่ขอให้ทุกคนคำนึงถึงภาคประมงทั่วประเทศและโลกด้วย ต้องดูแลกระทบภาพรวมเรื่องประมงและการส่งออก หากขัดระเบียบกฎหมายของประเทศ ไม่ใช่แก้ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น จากนั้น พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เข้าไปทำความเข้าใจกับนายภรณ์ยู แจงให้ไปเขียนคำร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม และให้ไปหาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีต่อไป

□ ด้านโรงไฟฟ้ารุกเคลื่อนไหว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็น อ.เมือง จ.สงขลา มีกลุ่มชาวบ้าน “เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ที่ตั้งขบวนเดินเท้าเพื่อไปยื่นหนังสือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างเดินทางมาประชุมกรม.สัจจร ที่ จ.สงขลา ได้เกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน ที่ถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจนเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้น เนื่องจากชาวบ้านพยายามจะไปยังจุดพักรับประทานอาหารที่เชิงโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา

ราชนครินทร์ เพื่อเข้าตัวเมืองสงขลาแต่ถูกสกัดเอาไว้ทำให้มีชาวบ้านเป็นลมและบาดเจ็บไปหลายคน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปราว 4 คน แต่สุดท้ายก็สามารถฝ่าด่านของเจ้าหน้าที่ไปได้ จึงรับประทานอาหารกันที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ซึ่งทางกลุ่มสงขลาฟอร์รัมเตรียมอาหารเอาไว้ให้

□ จนท.รุดขวางเกิดเหตุป่วน

หลังจากได้รับประทานอาหารเสร็จจึงได้เคลื่อนขบวนไปยังจุดที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดจะให้ไปรอพบตัวแทนของนายกฯ ที่บริเวณลานหน้ามีสชิดเก้าอี้สงขลาหาดแหลมสมิหลา และระหว่างนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เจรจากับแกนนำของชาวบ้านแต่ก็ไม่เป็นผล ก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นอีกครั้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ที่พยายามสกัดกั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมฝูงชนเข้าจับกุมแกนนำไปอย่างน้อย 10-15 คน เหตุการณ์จึงยุติชั่วคราว

โดยมีแกนนำคนสำคัญ อาทิ นายดิเรก เหมนคร ผู้ประสานงานเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน นายเอกชัย อิศระทะ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ส่วนที่เหลือเป็นชาวบ้านที่เข้าร่วมคัดค้าน โดยทั้งหมดถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่ สภ.เมืองสงขลา

□ ตั้งข้อหาผิดก.ม.การชุมนุมฯ

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับแกนนำ 4 คน คือ นายเอกชัย อิศระทะ นายปฎิหาริย์ บุญรัตน์ นายดิเรก เหมนคร และนายรุ่งเรือง ธรรมันยะ ใน 2 ข้อกล่าวหา คือ จัดและฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่เหลือนั้น จะสอบปากคำในฐานะพยาน

□ นายกฯโยนตร.จัดการม็อบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเกิดการบาดเจ็บว่า เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณา แต่เคยมีการเตือนกันแล้ว เขาจะมาทำร้ายตำรวจไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางมาถึงโรงแรมดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่การประชุมและที่พัก ด้วยสีหน้าผ่อนคลาย รวมทั้งยกแก้วเครื่องดื่มทักทายสื่อมวลชนพร้อมกล่าวว่า “อารมณ์ดี มีความสุข เพราะได้เจอกับชาวบ้าน

ทำให้ไม่อยากกลับกรุงเทพฯ”

ด้านพล.ต.อ.ศรีวราห์รังสิราหมณฑล รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงกรณีตำรวจดำเนินคดีแกนนำม็อบคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาว่า กลุ่มดังกล่าวได้ทำร้าย อส.และตำรวจ และขณะที่กลุ่มตัวผู้ร่วมชุมนุม 15 รายมาสอบปากคำได้ข่มขู่เจ้าหน้าที่งานด้วย ขณะนี้สถานการณ์สงบแล้ว เชื่อมั่นว่าในการประชุมกรม.สัตยูจร จะไม่มีการชุมนุม เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตชุมนุมตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ

□ ปมยางขอย้ายรองผวจ.นครฯ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเรียกร้องให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ตรวจสอบพฤติกรรม นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (รอง ผวจ.) นครศรีธรรมราช มีคลิปได้เกี่ยวกับเกษตรกรสวนยางพาราที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม โดยใช้กริยาท่าทางวาจาไม่เหมาะสม โดยตนทำหนังสือถึง รว.มหาดไทยแล้ว ถ้ากระทำที่ไม่เหมาะสมก็ขอให้ย้ายออกจากพื้นที่ทันที เพราะเกษตรกรเคยยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและรว.เกษตรฯ แต่ถูกหน่วยทหารในพื้นที่คุมตัวไป ทั้งนี้ นายกฯ รว.มหาดไทย และผบ.ทพ.ระบุว่า ให้ยื่นคำร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัด แต่เมื่อไปยื่นหนังสือกลับได้รับการตอบรับจากรอง ผวจ.นครศรีธรรมราชในลักษณะนี้ แสดงว่าประชาชนไม่มีที่พึ่ง เมื่อจะมากกรุงเทพฯ ก็ถูกควบคุมตัวไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ไม่ได้รับความใส่ใจ

□ ไม่มั่นใจฝีมือรว.เกษตรฯ

นายนิพิฏฐ์ กล่าวอีกว่า การเปลี่ยนแปลงตัว รว.เกษตรฯ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นได้หรือไม่ แต่เชื่อว่า รว.เกษตรฯ คนใหม่จะมีจิตใจในการดูแลทุกข์สุขเปิดกว้างมากกว่ารัฐมนตรีคนก่อน เพราะเคยเป็น ผวจ.มาหลายจังหวัด และเคยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย คงจะทราบถึงความเดือดร้อนประชาชนมากกว่า

“รว.เกษตรฯ ต้องมีทีมงานที่รู้ปัญหาจริง และต้องหารือระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้ได้” นายนิพิฏฐ์ กล่าว

□ การ์นต์ใช้ ก.ม.เป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ที่กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายกฯ กล่าวก่อนประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องใช้ความมั่นคงและพัฒนา โดยใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และจำเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพราะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วม แม้มีความเห็นต่าง แต่ก็ต้องรับฟัง โดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าฟังแต่อย่างใด

□ แก้มันคงขอยึดเอกภาพ

ต่อมา เวลา 17.20 น. พล.อ.ประยุทธ์ และคณะ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 5 กลุ่ม โดยนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศยิ่งขึ้น ทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงจะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ สำหรับการพัฒนางานเร่งดำเนินการเร็วขึ้น ซึ่งจะต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ทั้งนี้ยืนยันว่าประชาชนนับถือแม่ศาสนาใด ก็ถือเป็นคนไทยทั้งสิ้น

□ แจงส่ง ก.ม.ลูกให้-สนช.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า กรธ.จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ โดยกระบวนการตรากฎหมายและเนื้อหาเชื่อว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากที่ผ่านมา กรธ. และคณะทำงานของ สนช. ทำงานร่วมกันโดยตลอดด้วยการส่งเนื้อหาให้ สนช. และรับความเห็นจาก สนช. แก่ใจ ส่วนกรณีที่อาจมีประเด็นหรือความเห็นที่แตกต่างกันนั้นอาจมีขึ้นได้ เพราะแม้จะทำงานร่วมกับ สนช. แต่เป็นเพียงรูปแบบคณะทำงาน 30 คนเท่านั้น ขณะที่ที่ประชุม สนช. มีสมาชิกกว่า 200 คน

□ รับไม่มีความรู้การเมือง

นายมีชัย กล่าวว่า ไม่ขอออกความเห็นกรณีที่ม็อบการเมืองออกมาทิวี่ระแหว่ ร่าง พ.ร.ป. ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเอื้อประโยชน์รัฐบาล คสช. และกลุ่มทหารจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง เพราะส่วนตัวไม่มีความรู้ทางด้านการเมือง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเนื้อหาต่อการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น หากนักการเมืองทำ

นโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ มีโอกาสจะได้รับเลือกเป็น ส.ส. ส่วนที่นักการเมืองให้ความเห็นดังกล่าว อาจเป็นเพราะการประเมินส่วนตัวที่คิดว่าพรรคจะได้ ส.ส.เพียง 5-10 คนเท่านั้น

นายมีชัย ยังกล่าวถึงการพิจารณาต่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่ สนช. ลงมติเห็นชอบวาระ 3 ว่า ตนต้องพิจารณาเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขดังกล่าว ก่อนสรุปว่าจะให้ความเห็นได้หรือไม่ต่อไป

□ สมชัยชี้ปม ก.ม.ท้องถิ่น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ยังไม่เห็นหนังสือของสำนักงานกฤษฎีกาที่ขอความเห็น กกต.กรณีร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ และเท่าที่ดูวาระการประชุม กกต.ก็ไม่เห็นเมื่ออยู่ในวาระพิจารณา แต่ไม่ทราบว่าจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนหรือไม่ ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมาย รัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งถ้ามองจากบทบัญญัตินี้ก็หวังว่าการเขียนกฎหมายของรัฐบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น มีการเร่งรัดดำเนินการจาก ครม. เพื่อเข้าสู่ที่ประชุม สนช. โดยเร็วนั้น มีความจริงจังและรอบคอบมากเพียงใด แม้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยจะอ้างว่ามีการประชุมและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของ กรม.แล้ว

□ คลอด ก.ม.-ไม่รอบคอบ

นายสมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ามีการสอบถามความเห็นประชาชน ประกอบกับการใช้ร่างกฎหมายเพียง 1 ฉบับ จากทั้งหมด 6 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารเมืองพัทยา ดังนั้นจึงอยากฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยึดรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้การออกกฎหมายดังกล่าวไม่เป็นอย่างรอบคอบได้ อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ไม่น่าจะเป็นสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ

□ ไม่ต้องการฟังความคิดเห็น

นายสมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา กรธ. ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาขังสำนักงาน กกต. และสำนักงานได้สำเนาให้กรรมการทั้ง 5 คนทราบ ลงเวลา 16.30 น. โดยในหนังสือระบุให้ส่งความเห็นกลับไปยัง กรธ. ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นเพียงทำให้ครบขั้นตอนของการทำกฎหมายเท่านั้น ทั้งที่รอบเวลาของการร่างกฎหมายจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 8 เดือน หาก กรธ. จริงใจที่จะรับฟังความคิดเห็น ก็ควรยกร่างให้แสดงเสร็จประมาณ 6 เดือน จากนั้นจึงเปิดให้การรับฟังความเห็น ไม่ใช่ใช้เวลาเต็มที่ 8 เดือนแล้วอ้างว่า มีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว เพราะไม่ได้ฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติจริง ทำให้รู้สึกว่าคนที่ทำหน้าที่ร่างกฎหมาย ไม่ได้ขอรับฟังความคิดเห็น ทั้งที่ความจริงแล้ว ทุกคนที่ปรารถนาดีกับบ้านเมือง การรับฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ทำเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อให้บอกว่าทำแล้วตามขั้นตอน

□ รับพร้อมปฏิบัติตาม ก.ม.

“ดังนั้นถ้าถามความเห็นก็จะบอกว่า ผมไม่มีความเห็นอะไร เพราะส่งมาศุกร์ 4 โมงเย็น จะมาให้ตอบภายในเที่ยงนี้ ผมเอาเวลาไปเชียร์มิสยูนิเวิร์สสักจะเป็นประโยชน์กว่า ทั้งนี้ส่วนตัวที่เคยมีความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไว้ก่อนหน้านั้น 7 ประเด็นก็จะนำไปยื่นกับนายสุวัจน์ เลขาธิการพรรคประชาชน สนช. เป็นการส่วนตัวในช่วงต้นเดือน ธ.ค. ซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับสมาชิก สนช. ว่าจะมีความเห็นอย่างไร แต่ไม่ว่าร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะมีเนื้อหาออกมาอย่างไร กกต.ก็พร้อมปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด” นายสมชัยกล่าว

□ พท.เบะท่า-ร่วม ปชป.

นายสามารถ แก้วมีชัย คณะทำงานติดตามร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและอดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ความเป็นไปได้ที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยจะจับมือกันเพื่อสกัดพรรคทหารว่า หากไม่ยอมให้คนนอกที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาเป็นนายกฯ พรรคการเมืองทั้งหลายควรรวมตัวกัน ต้องให้เกียรติประชาชน ถ้าประชาชนเลือกพรรคไหนได้ที่นั่งมากกว่าพรรคอื่นก็ควรจะให้คนของพรรคนั้นเสนอชื่อเป็นนายกฯ ทั้งนี้

หากพรรคการเมืองไม่ยึดมั่นหลักประชาธิปไตยยังมีอคติ ก็ยังงอนก็จะกันไปไม่ได้ที่จะได้เสียงถึง 376 เสียงเพื่อได้นายกฯ คนใน อย่างไรก็ตามหากยึดตามหลักประชาธิปไตยและไม่อยากให้คนนอกมาเป็นนายกฯ ก็มีโอกาสนั้นไปได้ ที่สองพรรคจะจับมือเพราะไม่มีทางเลือกอื่น

□ ชี้อายุขจรอุบาทว์

เมื่อถามว่าเท่าที่ได้คุยกับสมาชิกพรรค มีการพูดถึงประเด็นการจับมือของสองพรรคใหญ่บ้างหรือไม่ นายสามารถ กล่าวว่า มีการโยนประเด็นนี้มานานแล้วตั้งแต่ นายพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทำที่ของภคินในพรรคก็ไม่เห็นมีใครคัดค้านอะไร วันนี้องค์ประชุมกับภคินใหม่ก็ออกแบมมา ชนิดที่พรรคการเมืองไม่ร่วมมือกันก็ไม่มีโอกาสที่ประชาชนเลือก จะไม่มีโอกาสมาเป็นนายกฯ ซึ่งแม้มาเป็นก็ไปไม่รอดอยู่ดี เพราะต้องทำงานในสภาผู้แทนราษฎรที่ฝ่ายค้านมีเสียงมากกว่า ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจมีการยุบสภา ลาออก วนไปแบบเดิม นอกจากนี้ที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญปี 60 แก้ยาก เมื่อถึงกินไปหรือแจ้งกินไปก็อาจทำให้มีคนที่ทนไม่ไหว ลูกจันเมาฉีกรัฐธรรมนูญอีก เป็นวงจรรูปทาวเหมือนเดิม

□ ปชป.ไม่ร่วมงาน “ไอศ”

นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายนิพิฐ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในเวทีเสวนาสมาคมนักข่าวฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมาว่าถ้าใครคิดพรรคประชาธิปัตย์อาจรวมเสียงกับพรรคเพื่อไทย ต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า พรรคการเมืองยังไม่สามารถดำเนินการประชุมหรือดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองได้ ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัว และคิดว่ายังไม่ใช้เวลาเหมาะสมที่พรรคการเมืองจะมาทำการตกลงหรือนำเสนอประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้การพูดของนายนิพิฐก็ไม่ได้ทำให้มีปัญหาอะไรในพรรค เพราะคนในพรรคมีความคิดหลากหลายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนมีความเป็นไปได้ที่สองพรรคใหญ่จะจับมือกันหรือไม่นั้นไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ เพราะยังไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทย จะมีนโยบายอย่างไร และจะมีใครเป็นหัวหน้าพรรค ถ้าเป็นนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็คงรับไม่ได้

□ ทุกคนต้องยอมรับกติกา

“เวลานี้ประเทศไทยต้องการคนเก่งและคนดี มาช่วยบ้านเมืองทำงาน อย่าไปเถียงอะไรกัน ทุกอย่างอยู่ที่กติกา ผมเคยพูดเสมอว่า ใครไม่ยอมรับกติกาก็ต้องลงมาทำงานการเมือง แต่ถ้าใครรับกติกาได้ก็ต้องมาทำงานการเมือง ไม่มีใครบังคับใครได้ เป็นดุลพินิจของแต่ละคน ที่ต้องช่วยกันทำการเมืองให้สะอาด ทำให้คนยอมรับอาชีพนักการเมืองมากขึ้น เพื่อจะได้มีคนดี คนเก่งหน้าใหม่เข้ามาในวงการการเมือง” นายจตุติ กล่าว

□ รับแค่ตัวเลขคณิตศาสตร์

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตั้งรัฐบาลในอนาคต ว่า ต้องมีเสียงจากสมาชิกวุฒิสภา 375 คน คือทั้งจาก ส.ส.และ ส.ว. แต่ในสภาผู้แทนราษฎรต้องมี 250 คนขึ้นไป หากไม่ฟังเสียง ส.ว. 250 คน ดังนั้นพรรคใหญ่ก็ต้องรวมตัวกัน ซึ่งเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์การเมือง จึงจะทำให้นายกฯ คนนอกเข้ามาไม่ได้ ซึ่งในวงเสวนา เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา นายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ระบุว่าไม่ปิดกั้นประเด็นนี้ แต่ตนก็เห็นว่าแนวทางนี้เกิดขึ้นยาก เพราะจุดยืนของสองพรรคแตกต่างกันมาก

“ทางออกที่ดีที่สุดคือ ส.ว. 250 คน ที่ คสช.แต่งตั้ง อย่าเป็นตัวแปรทางอำนาจให้ คสช. ขอให้เป็นตัวเติมเต็มให้กับความต้องการของประชาชน ไม่เช่นนั้นจะเกิดวิกฤติการเมือง และหลังจากที่มีข่าวออกมาก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคแล้ว ซึ่งท่านก็เข้าใจแนวคิดที่ต้องการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบปัญหาล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง” นายนิพิฏฐ์ กล่าว.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9862

Col.Inch: 56.41

Ad Value: 93,076.50

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 279,229.50

Clip: Full Color

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบ
ทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับ
วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน
พุทธศักราช 2560 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน
อ้าย ปีระกา...● สมเด็จพระเจ้า



อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.นี้
ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน เวลา 18.00 น. ...● ในสายตาประชาชน ไม่จับ
โดนใจอย่างที่หลายฝ่ายคิดคาดได้ คณะรัฐมนตรี ใหม่ที่เข้ามาแทน
ประยุทธ์ 4 สังคมนิ่งเฉย ตอบรับไม่คึกคัก พลเรือนเข้ามามากกว่าทหาร
ก็จริง ตามว่า กฤษฎา บุญราช ที่มานั่งรมว.เกษตรฯ นั้น ผิดฝาผิดตัว
หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ เจ้าตัวก็บอกว่าถนัดแต่เรื่องรัฐศาสตร์เรื่องการ
ปกครอง มิใช่หรือ ถ้าได้ ตำแหน่ง เพราะเอาใจนกหวีดได้คลายความ
ไม่พอใจราคาอย่างกับอกให้ซัด...● สำหรับเก้าอี้ รองนายกฯ นั้น นายกฯ
ลุงตู่ ยอมเขื่อน เอา พล.อ.-พล.ร.อ. ออกไป แล้วดึง
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ กล่องดวงใจมาอยู่ใกล้ๆ
แต่ที่ทางเดินเพลินดีคิดว่าใคร น่าจะเป็น พล.ต.อ.อดุลย์
แสงสิงแก้ว ลูกจากรองนายกฯ ไปอยู่กระทรวงพม.
ยาวนาน ล่าสุดได้ขยับไปดูแลเรื่อง แรงงาน ใหญ่
อดังการ เป็นที่ไว้วางใจในฝีมือ...● ปัญหาใหญ่ยังอยู่
ที่การแก้ไข ปัญหาปากท้อง ที่สอบตกมาตลอด 3 ปี
ต่อให้ จีดีพี เพิ่มขึ้นมากมายแค่ไหน ต่อให้ การ
ส่งออก ขยายตัวเพิ่มก็เท่า แต่ถ้าเงินในกระเป๋าของ
ชาวบ้านไม่มีจะจ่าย หายนะของ ประเทศ ก็คงใกล้
จะมาถึง กอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนัก
นายกฯ ที่ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ เร่งโชว์ฝีมือ...● ย้ายจาก
รมต.ประจำสำนักนายกฯ สุวัพันธุ์ ตันยวรรธนะ
ได้ดีไปอยู่ กระทรวงยุติธรรม เป้าหมายรุกไล่
ธรรมกาย ได้กลับมาใหม่ในตำแหน่งเดิม จับตาว่าจะ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9862

Col.Inch: 56.41

Ad Value: 93,076.50

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 279,229.50

Clip: Full Color

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

ได้ดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกหรือไม่ คราวที่แล้ว พระสงฆ์องค์เณรประทับใจขนาดไหน ให้ลองไปถามดู...● ยืนยันมาจากครอบครัว ตัญญาญจน์ ไม่ต้องการมีปัญหา กับ กองทัพ ไม่ได้อยากมีเรื่องกับ ร.ร.เตรียมทหาร แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับ นตท.ภคพงศ์ ตัญญาญจน์ ลูกชาย จะต้องมีการตอบที่กระจ่าง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติต้องทำอย่างมีคุณภาพ ไม่ปล่อยปละละเลย เหตุการณ์ที่บ้านปลายกลายเป็น การวิพากษ์วิจารณ์ อย่างอื้ออึงครั้งนี้ น่าจะเป็นบทเรียนของ กองทัพ ด้วยเช่นกัน...● ขบวนการรับจ้างติดคุก ถูกหลายถอนราก หลังศาลยกคำร้อง จอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร ให้เรือคดียับรถชนคนตาย นำมาสู่ สับวาปี ที่รับสมอ้างเป็นผู้ก่อเหตุ เข้ามอบตัว รับสารภาพถูกว่าจ้าง 4 แสนบาท จากนั้น ครูไม่แพะ ก็ถูกบุกจับ ล่าสุด สุริยา นवलเจริญ หรือ ครูอ้อ ผู้คิดวางแผนก็ถูกรวบสิ้น โดนหนักข้อหาอั้งยี่ช่องโจร พล.ต.อ. วัชรชัย ทรงเมตตา รรท.รองผบ.ตร. รูดสอบปากคำเอง...● ข่าวข้นคนเข้ม วันนี้, 14.00 น. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารักษณ์ แถลงเปิดศูนย์การแพทย์จุฬารักษณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬารักษณ์...● 14.30 น. พงษ์ธวัช ก้าวสัมพันธ์ กก.บห.ส่วนปฏิบัติการ ศรีกรุงโบรคเกอร์ เปิดตัว “724 Insure” ประกันออนไลน์ 24 ชั่วโมง ห้องบอลรูม 1 เอส 31...● นัมเบอร์วันแลนด์ จัดงาน “มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค” ขวนซื้อสินค้าโอท็อป ชิมของดีของอร่อยทั่วไทย วันนี้ถึง 5 ธ.ค. ที่ตลาดนัมเบอร์วัน ตรงข้าม ม.รามคำแหง 2...● แจ้งข่าวล่วงหน้า นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่น 21/31 รวมเหล่า เข้าเรียนปี 2531 นัดสังสรรค์งาน “เพื่อนกันตลอดกาล” ที่ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. โทร.08-4145-4101 พ.ต.จักรกฤษ สุวรรณหังสกุล และ ร.ท.ณรงค์วิทย์ เขียมในวงษ์ ด่วน...●

สันตะวา



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1
งวดล่าสุด ใช้ระบบจัดสรรปันส่วน
ผสมในการคัดเลือกรัฐมนตรีใหม่
ป้ายแดงทั้ง 10 คน

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เลือกจิ้มรายชื่อเอง 4 คน
และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกฯ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเลือกจิ้ม
โควตาที่เหลืออีก 6 คน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่ารัฐ-
มนตรีใหม่ 4 คนที่ นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์
เลือกจิ้มมาเองได้แก่...

1, นายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัด
กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรเป็น
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน้า
หน้าไฟรับมือมีอบเกษตรกรแทนรัฐบาล

2, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธาน
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับจัดสรร
เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์เพื่อรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์เกษตรพอเพียง

3, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล อดีต
ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับการจัดสรร
เป็น รมช.กลาโหมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

4, นพ.อุดม คชินทร อดีตรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดสรรเป็น
รมช.ศึกษาฯ เพื่อให้กระทรวงศึกษาฯ มี

คุณหมอเป็นรัฐมนตรีพร้อมกัน 2 คน

ส่วนรัฐมนตรีใหม่เปิดชิงอีก 6
คนที่ ดร.สมคิด หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
เลือกจิ้มมาเองได้แก่...

1, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผอ.
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับ
แต่งตั้งเป็น รมว.พลังงานเอาผู้เชี่ยวชาญ
ตัวจริงมาคุมนโยบายพลังงาน

2, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต
รมว.การท่องเที่ยวฯ “รัฐบาลสมัคร-
สมชาย” โดนใส่ตะกร้าล้างน้ำกลับมาเป็น
รมว.การท่องเที่ยวฯ ในยุครัฐบาล กสช.

3, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการเงินเป็น รมว.ประจำ
สำนักนายกฯ เป็นตัวจัดคอยประสานทีม
เศรษฐกิจของรัฐบาล

4, ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต
ซีอีโอ ปตท.ได้รับจัดสรรเป็น รมช.คมนาคม
เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานประเทศทั้งใต้ดินบนบกบนฟ้า
และทางทะเล

5, นายลักษณ์ วจนานวัช อดีต
ผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส. ได้รับจัดสรรเป็น
รมช.เกษตรฯ เพื่ออัดฉีดเงินช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรให้รวดเร็วทันใจ

6, นายสมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรเป็น
รมช.อุตสาหกรรม ให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ผลักดันโครงการอีอีซีของรัฐบาล

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าเหตุที่ นายกฯ
พล.อ.ประยุทธ์ ยินยอมให้ ดร.สมคิด
เลือกจิ้มรัฐมนตรีใหม่ถึง 6 คนจากทั้งหมด
10 คน

เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ เข้าใจต่อแท้
แล้วว่าการตั้งบักทหารไปคุมกระทรวง

เศรษฐกิจมันไม่เวิร์กจริงๆ

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงให้โอกาส
ดร.สมคิด ได้คัดเลือกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ที่ทำงานเข้าหากันเป็นทีม

เป็นอันว่า ดร.สมคิดได้แผ่พวงพาน
ควบคุมกระทรวงเศรษฐกิจครบวงจร
คุมเบ็ดเสร็จตั้งแต่กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ ฯลฯ

และ รมต.ประจำสำนักฯ แลมอีก
1 คน

ยกเว้น... รมว.เกษตรฯ คนเดียวที่
ดร.สมคิด ไม่ได้เลือกจิ้มมาเองกับมือ

เท่ากับ ดร.สมคิด เป็น “กล้อง
ดวงใจ” ของ นายกฯ บิ๊กตู้ โดยตรง
ถ้า ดร.สมคิด พลิกพื้นเศรษฐกิจ
ให้กระเด็นตั้งได้สำเร็จภายใน 1 ปี

เท่ากับ ดร.สมคิด คือผู้พลิกพื้น
อนาคตสดใสให้รัฐบาล กสช.

แต่...แต่ถ้าพลิกไม่สำเร็จอย่างที่
ถนัดวาท

ดร.สมคิดก็เสร็จค่อล่อขอสถานเดียว
เฮ้อ...คิดแล้วก็เสียวแทน ดร.

สมคิด ชะนีกระไร.

อัมวิสาหกิจบ้านเขากลาง

เกษตรฯเร่งช่วยแก้ปัญหาหน้า-หนูนพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาแปลงใหญ่และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง โดยได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง สามารถเป็นศูนย์รับซื้อข้าวสังข์หยดจากบริเวณใกล้เคียงมาสีและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ แป้งข้าวกล้อง ขนมหองพับ ผลิตภัณฑ์เส้น ข้าวอบกรอบ จมูกข้าว เป็นต้น หน่วยงานราชการได้นำองค์ความรู้และเครื่องมือทันสมัยเข้ามาให้ใช้โดยมีการแนะนำวิธีทำ จึงทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยมีต้นทุนที่ลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรับซื้อข้าวเปลือกมาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มมาแปลงใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ แต่ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงเหลือพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้จริงประมาณ 800 ไร่ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้นำหน่วยงานในสังกัดเข้ามาแลกเปลี่ยนวิธีการในการแก้ปัญหา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ทะเลสาบ ทำให้ทุกปีเกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ในเบื้องต้นกรมชลประทานจะแก้ไขโดยวิธีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยในการระบายน้ำให้เร็วขึ้น ส่วนปัญหาน้ำแล้ง กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้ตั้งสถานีสูบน้ำให้แล้ว มีสายส่งของระบบน้ำแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังขาดอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 23 ล้านบาท จะทำให้สามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดในบริเวณนี้ประมาณ 2,000 กว่าไร่

นายเลิศวิโรจน์ กล่าวต่อว่า กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวทำผลผลิตออกมาเป็นข้าวคุณภาพตามมาตรฐานข้าวปลอดภัย (GAP) และนำมาสีที่โรงสีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นโรงสี GMP แห่งเดียวของจังหวัดพัทลุง ผลผลิตดังกล่าวจะได้ข้าวคุณภาพมีเครื่องหมาย Q ที่รับรองว่าเป็นข้าวปลอดภัยซึ่งมีความต้องการของตลาดมาก และสามารถเอาไปขายตามร้านค้าและโมเดิร์นเทรดต่างๆ แล้ว นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ ทำให้สามารถขายได้ราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไป



30ปีเดินตามรอยเท้าพ่อ'วิวัฒน์ ศัลยกำธร' กับความหวังของเกษตรกรในตำแหน่ง'รัฐมนตรี'

กว่า 30 ปีที่ "วิวัฒน์ ศัลยกำธร" หรือที่รู้จักในนาม "อ.ยักษ์ มหา'ลัยคอกหมู" ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้นำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ ก่อนขยายผลสู่เครือข่ายทั่วประเทศ หวังเพียงให้เกษตรกรนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาพ้นจากความจน พร้อมประกาศชัดเจนว่าเกษตรกรรายย่อยนั้นจะต้องเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 เท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้

แนวคิดนี้บรรเจิดขึ้นเมื่อครั้งที่เขายังถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งรับราชการอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) เมื่อ 30 ปีก่อน ในครั้งนั้น อ.ยักษ์ เคยฝันว่าอยากจะทำทดลองลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นกับตา แม้จะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งนั้นได้รับการพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วที่สวนจิตรลดาและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ในที่สุดความฝันของเขาก็เริ่มเห็นเงาร่างแห่งความเป็นจริง เมื่อเริ่มมีที่ดินที่ว่างที่มีสภาพเป็นดินดานกว่า 40 ไร่ ของพี่ชายที่รับราชการครู ที่บ้านมาบเอื้อง โดยเริ่มจากมาปลูกหญ้าแฝก ใช้เครื่องระเบิดดินดาน ขุดสระน้ำ ทดลองปลูกพืชผัก ทำนา มาตั้งแต่ปี 2527 ก่อนจะตั้งเป็น "ชมรมกิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง" เมื่อปี 2539

ต่อมาฐานะอีกครั้งเป็นศูนย์กลางกิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องในปี 2541 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติในปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเกษตรกรทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เสมือนหนึ่งศูนย์กลางธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นกองบัญชาการของ อ.ยักษ์ ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่นเอง "เมื่อครั้งที่ผมรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลาผมไปบรรยายให้เกษตรกรฟังเกี่ยวกับการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับประโยชน์ของป่าไม้ ก็ไม่มีใครเชื่อ หากว่ามีเงินเดือนกิน มีน้ำมันหลวงให้ใช้ก็พูดได้ระดับผู้บริหารองค์กร ข้าราชการก็ไม่สนใจ หากว่าทฤษฎีของอ.ยักษ์ จะให้คนอยู่อย่างลำบาก ขณะที่ผู้คนในสังคมต้องการความสบาย พูดไป ทำให้เลือดขึ้นหน้า เลยคิดว่าผมจะทำให้ดู ผมเลยทดลองทำก่อนในพื้นที่ร้างของพี่ชาย 40 ไร่ ที่ตรงนั้นปลูกอะไรไม่ขึ้น ผมลองใช้ทุน



วิวัฒน์ ศัลยกำธร

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5866

หน้า: 1 (บนขวา), 6

Col.Inch: 120.38 Ad Value: 264,836

PRValue (x3): 794,508

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 30ปีเดินตามรอยเท้าพ่อ'วิวัฒน์ ศัลยกำธร'กับความหวังของเกษตรกรในตำแหน่ง'รัฐมนตรี'

เองเท้าที่มีอยู่ลงมือพัฒนาเรื่อย ๆ ว่าจะปลูกป่าและทำนา เลี้ยงปลา พอมีเวลาวันหยุดผมก็ไปที่มาบเอื้อง กระทั่งผลมาออกจากราชการในปี 2539 จึงลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อนฝูงที่สนิทสนมมาเห็นหาว่าผมบ้า แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลบ้า แม่พี่ชายผมเองไม่เชื่อว่าผมจะทำได้" อ.ยักษ์ เคยกล่าวกับ "คม ชัด ลึก" เมื่อครั้งไปเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

เวลาผ่านไป 3 เดือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดิน เริ่มงอกงาม จนล่วงเลยไป 6 เดือน เพื่อนฝูงที่เคยสบประมาทกลับมาชื่นชม ทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้น เกษตรกรใกล้เคียงที่เห็นผลงานต่างไปศึกษาและสอบถามว่าสามารถปลูกพืชบนดินดานได้อย่างไร ไม่นานนักผู้คนทยอยเข้าไปดูงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ อ.ยักษ์ตัดสินใจจัดอบรมทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งแรกในปี 2541 ในจำนวนนี้มีผู้บริหารของชมพรคานา ริสอร์ท อ.เมือง จ.ชุมพร มาอบรมเป็นชุดแรก และนำไปปฏิบัติสามารถทำให้กิจการริสอร์ทฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 ได้ จนกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังในเวลาต่อมา

ช่วงแรกนั้น อ.ยักษ์ บอกว่า มีการพัฒนาขึ้นทีละอย่างสองอย่างเท้าที่มีกำลัง ต่อมาถูกลูกศิษย์แต่ละรุ่นมาช่วยแรง ใครมีเงินก็มา

สมทบ จนสามารถ

จัดการภายใน

ศูนย์อย่างมีระบบ

และสัดส่วนเพื่อให้

สอดคล้องในการ

ปฏิบัติของแต่ละ

หลักสูตรอย่างลงตัว

ประกอบด้วย

พื้นที่

ส่วนที่เป็นป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้ยืนต้นใช้ทำบ้าน-ทำฟืน ปลูกไม้ผลไว้กิน และพืชผักสวนครัวไว้ประกอบอาหารและสมุนไพร ไม้ทั้ง 3 ชนิดจะให้ประโยชน์อย่างมหาศาลอีกอย่างหนึ่งคือสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ หรือความร่มรื่นแก่ผิวโลกด้วย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใช้สำหรับแหล่งน้ำเป็นสระขนาดใหญ่ราว 6 ไร่ สร้างเป็นลำธารยาวอีก 4 ไร่ ภายในสระมีการเลี้ยงปลากินพืช

หลายชนิด ที่เหลือเป็นส่วนของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงาน ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม โรงเรือน ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ รวมถึงเรือนพักของผู้ที่มาอบรมด้วย ในแต่ละรุ่นไม่ต่ำกว่า 100 คน กระจัดกระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆ และทุกพื้นที่จะมีถนนตัดผ่านคดเคี้ยวไปสู่จุดต่างๆ อย่างสวยงาม

ปัจจุบันศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอยู่ภายใต้การดูแลและดำเนินการโดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่มี อ.ยักษ์ เป็นประธาน และนับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง อย่างครบวงจร มีหลักสูตรที่อบรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการพัฒนา กสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตส้มด้วยชีวภาพ การจัดการน้ำเสียและขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลอินทรีย์ การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ เทคนิคการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตรป่าพืชน้ำชุมชนเป็นต้น

"ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง ทำให้เกษตรกรหันไปให้ความสำคัญในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม มีการใช้สารเคมี ทั้งยาฆ่าแมลง ปุ๋ย ส่งผลให้ต้นทุนสูงเป็นเงาตามตัว พอมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านราคา หรือโรคระบาด รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ กระทบตามๆ กัน ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาใช้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ต้นมะม่วงตาย ต้นขนุนยังมี เรามีกินตลอดปี ไม่อดตายครับ" อ.ยักษ์ กล่าวอย่างมั่นใจ

กาลเวลาผ่านไป 20 ปีเต็มๆ นับจากที่ อ.ยักษ์ ลาออกจากราชการ มุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมทำเกษตรแบบใช้สารเคมี มาเป็นเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง แม้วันนี้ "ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง" ได้จัดระบบอย่างลงตัว และมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมที่ "วิวัฒน์ ศัลยกำธร" ป็นมา แต่บทบาทของเขาไม่ได้หยุดนิ่ง หากแต่ละวันมีเวลาเขาจะออกเดินสายไปบรรยาย และอบรมเกษตรกรตามศูนย์ย่อยต่างๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ "วิวัฒน์ ศัลยกำธร" หรือที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักในนาม "อ.ยักษ์" ได้ก้าวขึ้นมาสู่บทบาทใหม่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่พร้อมนำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีความมุ่งหวังว่า อย่างน้อยเกษตรกรสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อยู่อย่างพอเพียง ตามแบบฉบับของการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงนั่นเอง

● สุรัตน์ อัดตะ ●

www.komchadluek.net



เกษตรฯประกาศขับเคลื่อนต้น'ปลากัด' สัตว์น้ำประจำชาติ



สกูปพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าภาคการเกษตรของไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันสินค้าปลาสวยงามของไทยเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ยังมีแนวโน้มการขยายตัวในตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง

"ปลากัด" เป็นหนึ่งสินค้าปลาสวยงามที่มีปัจจัยพื้นฐานทั้งในด้านความพร้อมของศักยภาพการเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับสากล ซึ่งได้มีการนำมาจัดแสดงโชว์ และจำหน่ายในงาน "ตลาดเกษตรเกรตพรีเมียม : ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" ช่วงระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จึงได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561 ระหว่างกรมประมง กับสำนักงานส่งเสริม



วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นศักยภาพการเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์ จึงเตรียมผลักดัน "ปลากัด" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม สังคม และเชิงพาณิชย์ ซึ่งแสดงถึงอัต



ลักษณ์ ให้สัตว์น้ำสวยงามไทย ที่มีตำนานเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมระยะเวลาอันยาวนานร่วม 700 ปี จากเดิมเป็นการเลี้ยงเพื่อเล่นกีฬาปลากัดปลาแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปยังคงมีการสืบสานการเลี้ยงปลากัดใน



แทบทุกจังหวัด ถึงแม้มีวัตถุประสงค์ทางไป ทั้งการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ การเลี้ยงเป็นงานอดิเรกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และชุมชน ขณะเดียวกันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และขยายสู่



นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านลายปลากัด และ แสตมป์ปลากัดซึ่งเป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งออกไปต่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเช่นการจัดทัวร์หรือโฮมสเตย์หมู่บ้านปลากัดอีกด้วย

เชิงพาณิชย์สามารถสร้างอาชีพหลัก และสร้างรายได้เสริม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ปัจจุบันนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกปลากัดปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ด้าน นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “ปลากัด” เป็นสัตว์น้ำสวยงามชนิดหนึ่งที่กรมประมง ได้ต่อยอดพัฒนา ยกระดับการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม ปี 2556-2560 โดยได้มีการพัฒนาระบบการผลิตสู่มาตรฐานพัฒนาสายพันธุ์



ให้มีความหลากหลาย อาทิ ปลากัดสีเดียว ปลากัดหม้อหางคู่ ปลากัดหางคู่ยาว (ทางกรรไกร) ปลากัดฮาฟมูนหางคู่ ปลากัดฮาฟมูนยักษ์ปลากัดหม้อคราวเทล ปลากัดคราวเทล ปลากัดหม้อฮาฟมูนหูช้าง และปลากัดจิน เป็นต้น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการซื้อขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดโลก



โดยปัจจุบันมีตลาดที่สำคัญได้แก่จีน สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์ ซึ่งมูลค่าการส่งออก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันการขับเคลื่อนเพื่อประกาศให้ “ปลากัด” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ นอกจากจะเกิดการพัฒนาและอนุรักษ์ปลากัดให้อยู่คู่บ้านคู่เรือนคนไทยอย่างยั่งยืนสืบไปแล้ว คาดว่า จะเกิดการต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการต่อยอดปลากัดป้อนสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น เคสโทรศัพท์ พวงกุญแจ แก้วกาแฟ ผ้าพันคอ หมอน เสื้อผ้า กระเป๋า แพนชั่นอื่นๆที่เป็นคอลเลกชั่นปลากัดไทยเฟอร์

สภาพ บานปลาย ฐานที่มา “ประยุทธ์ 5” กับ การคาดหวัง



หากฟังจากปาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง หรือฟังจากการถ่ายทอดโดย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ก็ต้องยอมรับในความอึดอัดใจอันดำรงอยู่ภายในการปรับกรม.

เพราะว่าไม่ได้คิด ไม่ได้ต้องการมาก่อน

แต่ที่จำเป็นต้องปรับเพราะว่าการลาออกจากราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ตรงนี้ต่างหากคือ ไฟต์บังคับ

ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดสถานการณ์จากเพียง 1 กระทรวง 1 ตำแหน่งก็ขยายกลายเป็นหลายกระทรวงตามมา มีจำนวนหนึ่งต้องถูกปรับออก

ที่สะท้อนใจมากที่สุดคือ เพื่อน “ทหาร” ด้วยกัน

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่บ้านปลายนั้นอาจเริ่มจาก ปัญหา “ภายใน” ซึ่งสะท้อนความขัดแย้งเนื่องจาก มาตรการบางมาตรการของคสช.และของรัฐบาล

นั่นก็คือ การใช้ “มาตรา 44” ย้าย “อธิบดี”

บังเอิญที่เรื่องนี้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางนโยบาย “เศรษฐกิจ” โดยองค์รวมของ รัฐบาล จึงนำไปสู่ข้อเรียกร้องในเรื่องกระทรวงอันเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ”

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงถูก “หางเลข”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงต้องหลุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องหลุด รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬาจึงต้องหลุด

กลายเป็นผลสะท้อน ระเนระนาดกันไป

ต้องยอมรับว่า ในที่สุดปัญหาที่ขยายและบานปลาย ก็ไปรวมศูนย์กับความรู้สึก “ร่วม” ที่เห็นตรงกัน ว่าการแก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจไม่ประสบผลสำเร็จ

หากสำเร็จจะเปลี่ยนกระทรวงพาณิชย์ทำไม

หากสำเร็จจะเปลี่ยนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำไม

หากสำเร็จจะเปลี่ยนกระทรวงพลังงานและรวมถึงกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาทำไม

ตรงนี้ก็กำลังจะกลายเป็นประเด็น เป็นปัญหาข้างหน้า

เป็นประเด็นเรียกร้องและคาดหวังจากรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง พลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกระทรวง แรงงาน อย่างสูงเป็นพิเศษ

ปมเงื่อนไขอยู่ตรงที่สามารถสนองได้หรือไม่

ไม่ว่าจะมีความรู้สึกและบทสรุปต่อกระบวนการปรับ กรม “ประยุทธ์ 5” แก่ไหน อย่างไร แต่ในที่สุดก็ ต้องให้โอกาส ต้องให้เวลาในการบริหารจัดการ

ระยะ 1 เดือนต่อจากนี้อาจเป็นช่วงทดลอง

แต่หากดูจาก 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปได้ว่าระยะเวลาทดลอง งานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงคงไม่ยาวนานเท่าใดนัก

เพราะนี่คือ 3 ใน 4 ปีของระยะเวลาของรัฐบาล

ครม.ประยุทธ์ 5 เต็มเครดิต ชื่อเวลากับ'รมต.ป้ายแดง'



เรื่อง คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 ที่ประกาศชื่อออกมา มีการปรับเปลี่ยนที่สรุปเป็นภาพใหญ่ได้ว่า ปรับทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง มี รมต.ถูกปรับออก 9 คน แยกเป็น ทหารออกไป 3 นาย ไม่นับรวม พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อดีต รมว.แรงงานที่ลาออกไปก่อนหน้านี้



สามทหารที่ถูกปรับออก ก็มี พลเอกธนศักดิ์ ปฎิมาประกร และ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย สองอดีตรองนายกฯ และ พลเอกอุดมเดช สีสบุตร อดีต รมช.กลาโหม โค้วตารัฐมนตรีสายทหารไม่นับบักตู่ก็จะเหลือ 8 คน จากเดิม 11 คน

จุดที่น่าสนใจเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดง ที่บักตู่ตั้งมาร่วมงาน จากร่องรอยของคน บางชื่อก็เป็นชื่อที่เกานำรัฐบาลส่วนอื่นเสนอมา เช่น พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นชื่อที่ได้แรงหนุนจาก "บักป้อม" พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม เคาะมาเอง เพื่อให้มาช่วยงานที่ ก.กลาโหม



หลังสุขภาพ พลเอกประวิตร เห็นชัดว่า อาจลุยงานแบบเดิมไม่ไหว จำเป็นต้องมีมือขวาที่ไว้วางใจได้มาช่วยงาน ที่ก็ไม่มีใครเหมาะไปกว่า พลเอกชัยชาญ อดีตปลัดกลาโหม ที่มาถึงก็ติดเครื่องทำงานได้เลย ไม่เสียเวลาเรียนรู้งาน

ด้าน รัฐมนตรีสายเศรษฐกิจ ก็ เห็นชัดว่า บักตู่ให้อำนาจเต็ม กับ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ในการดึงคนหน้าใหม่มารับตำแหน่ง บนเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาล เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล - Thailand 4.0 - นโยบายประชารัฐ - การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี



กฤษฎา บุญราช



กอบศักดิ์ ภูตระกูล



ลักษณ์ วจนานวัช

ซึ่งนโยบายเหล่านี้ เริ่มถูกพูดถึง
ในแวดวงการเมืองว่า จะเป็นอาวุธหนัก
ของ คสช.ในการใช้ว่าเป็นผลงานรัฐบาล
คสช. หากเครือข่าย คสช.จะทำพรรค
การเมืองในอนาคต



ด้วยเหตุนี้ สมคิด จึงดันหลายคน
เข้ามาเสริมทัพ ทำให้มีชื่อของ **นาย
กอบศักดิ์ ภูตระกูล** รมต.สำนักนายกฯ
ที่จะมารับไม้ต่อเรื่อง Thailand 4.0
ที่เป็นสเกลใหญ่ของนโยบายทั้งหมด
จาก **สุวิทย์ เมษินทรีย์** ที่โยกไปอยู่
ก.วิทยาศาสตร์ฯ เช่นเดียวกับการดัน
สมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัด ก.อุตสาหกรรม-
กรรม มาช่วยงาน **อุตตม สาวนายน**
รมว.อุตสาหกรรม

ในส่วนของรัฐมนตรีหน้าใหม่
ป้ายแดง เมื่อไฟลัไปรายกระทรวง
ไฮไลต์สำคัญอยู่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รอบนี้ บิ๊กตู่ ปรับรัฐมนตรี
ในกระทรวงเกษตรฯ ล้างไฟใหม่ เอา
รัฐมนตรี ป้ายแดงมาทั้งหมด และ
ที่พิเศษกว่านั้น คือ ตั้งรัฐมนตรี
ช่วยเกษตรฯ 2 คน จากเดิมที่มีแค่
คนเดียว



ไล่เรียงจากหัวแถวคือ **กฤษฎา
บุญราช** รมว.เกษตรฯ อดีตปลัด
กระทรวงมหาดไทย ที่เพิ่งเกษียณ
เมื่อกันยายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์
รู้จักมักคุ้นกับกฤษฎา เป็นอย่างดี ตั้งแต่
สมัยเป็นรองผู้ว่า และผู้ว่า ยะลา
ร่วมห้าปี

จึงทำงานใกล้ชิดกับทหาร ในการ
แก้ปัญหาภาคใต้ ตั้งแต่บิ๊กตู่ ยังเป็น



พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล



วิวัฒน์ ศัลยกำธร

เสนาธิการทหารบก จนมาเป็น ผบ.ทบ.

ด้วยสไตล์การทำงานแบบถึงลูกถึงคน รู้งานแก้ปัญหาเป็น เลยกุ๊กใจทหารอย่าง บิ๊กตู๋ ตั้งแต่นั้น และเกือหนุนให้เติบโตใหญ่เป็นอธิบดีกรมการปกครองและปลัด ก.มหาดไทย



บิ๊กตู๋ ดัน กฤษฎา มาผองดาใน ก.เกษตรฯ เพราะนายกา มองว่าประสบการณ์ ของกฤษฎามีเครือข่ายในส่วนกลาง-ท้องถิ่น และภูมิภาคจำนวนมาก จึงน่าจะใช้ ประสบการณ์ผลักดันให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น ประชารัฐ ไปสู่ท้องถิ่นเกิดผลสำเร็จมากขึ้น

รวมถึงการแก้ปัญหาของเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น พืชผลเกษตรตกต่ำ ที่ บิ๊กตู๋ มีมิติการมองว่า กฤษฎา อาจใช้ประสบการณ์นี้ปกครอง หลักรัฐศาสตร์ มามองและแก้ปัญหาได้แบบที่คนเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ อาจ มองข้ามไป



ส่วนอีกสองรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็น่าสนใจไม่น้อย

เริ่มจากตัว “อ.ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร นั้น เชื่อได้ว่าชื่อนี้ บิ๊กตู๋เลือกเองกับมือ เพราะ อ.ยักษ์ เองก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกตาในยุคคสช.เพราะที่ผ่านมามีเก้าอี้ในยุค คสช. มาตลอด

เช่น สปช. และ สปท. และก่อนหน้านั้น บิ๊กตู๋ก็ตั้งให้เป็นกรรมการอิสระเพื่อการ ปฏิรูปการศึกษา ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ถึงที่คาดหวังจาก นายวิวัฒน์ ที่มีชื่อเสียง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมแบบยั่งยืน ตัว พลเอกประยุทธ์ ก็คงฝากภาระ ให้ อ.ยักษ์ มาขับเคลื่อนเรื่องทฤษฎีเกษตรสมัยใหม่ ให้เป็นผลงานของรัฐบาล คสช.



ขณะที่ นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯอีกคนหนึ่ง คาดว่า ชื่อนี้ นายสมคิด เคาะมาเอง เพราะมั่นใจว่า อดีตผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ซึ่งอยู่ในตำแหน่งมานานถึง 7 ปี 7 เดือน รู้เรื่อง แหล่งทุน-การใช้บของ

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2527

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 106.66 Ad Value: 159,990

PRValue (x3): 479,970

Clip: Full Color

คอลัมน์: ข่าวลือ ปมลับ: ครม.ประยุทธ์ 5 เต็มเครดิต ชื่อเวลากับ'รมต.ป้ายแดง'

ภาครัฐในด้านเกษตรเป็นอย่างดี

เพราะนโยบายของสมคิด ที่บอกว่า ในปีหน้าจะขับเคลื่อนเม็ดเงินไปสู่ชนบท-ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกร คนมีรายได้น้อย มีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ สมคิด ก็ต้องเอาคนที่รู้จักเรื่องแหล่งทุนภาคเกษตรกรรมมาเป็นมือเป็นไม้ ชื่อของ ลักขณ์ จึงเป็นคำตอบที่จะมาเติมเต็มในการขับเคลื่อนเรื่องนี้

